

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๒  
วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบุญชู มากสัมพันธ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
๒	นายวิรัช บุญแก้ว	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
๓	นายมานพ วงษ์ไล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หมู่ที่ ๑
๔	นายมนตรี คำพาทิ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หมู่ที่ ๔
๕	นางสาวรฐา กิจสมุทร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หมู่ที่ ๕
๖	นางภัสสร นิลมณี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายนิคม วงษ์สุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หมู่ที่ ๒	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
๒	นางฉลอง วงษ์วรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
๓	เรือเอกทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ	รองปลัด อบต.นาโคก
๔	นายธนีสร บุรณะโสภณ	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าข้าม (ช่วยราชการกองช่าง)
๕	ว่าที่ร้อยตรีสุจินต์ บุญเปื้อง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาการแทนหัวหน้าสำนัก ปลัด

/ลำดับที่ .....

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๖	นางสาวสาธิตา ดวงประภา	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๗	นางสาววัลลภา ปานทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๘	นางเสาวลักษณ์ บุญจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙	นางสาวพรัมภา รอดศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๐	นายธราดล ดำรงพาณิชย์	นิติกรปฏิบัติการ

**เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.**

เมื่อได้เวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีผู้มาประชุม ๖ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ท่าน และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้กำหนดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๔ หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบก่อนแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องที่เสนอใหม่

นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่สองและวาระที่สาม) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย

นางภัตสร นิลมณี เลขานุการสภาฯ - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่สองและวาระที่สาม) มีระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายบุญชู มากสัมพันธ์  
ประธานสภาฯ

จากที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติถึงประธานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมทราบด้วย

/นายมนตรี...

นายมนตรี คำพาทิ  
เลขานุการคณะกรรมการ  
แปรรูป

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายมนตรี คำพาทิ เลขานุการ  
คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากนายนิคม วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ลาป่วย ผมจึง  
ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้มีมติในการประชุมสภา  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ คน โดยคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อคัดเลือก  
ประธานและเลขานุการแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายนิคม วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภา อบต.นาโคก หมู่ที่ ๒ เป็น ประธานกรรมการ  
แปรรูป
๒. นายมานพ วงษ์ไล่ สมาชิกสภา อบต.นาโคก หมู่ที่ ๑ เป็น กรรมการแปรรูป
๓. นางสาวรฐา กิจสมุทร สมาชิกสภา อบต. นาโคก หมู่ที่ ๕ เป็น กรรมการแปรรูป
๓. นายมนตรี คำพาทิ สมาชิกสภา อบต.นาโคก หมู่ที่ ๔ เป็น เลขานุการกรรมการ  
แปรรูป

โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะแปรรูป เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา  
๑๒.๐๐ น. และให้คณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จพร้อมนำร่างข้อบัญญัติขึ้นประธานสภาฯ ภายใน  
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลนาโคกพิจารณาต่อไป นั้น

ซึ่งช่วงระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้กำหนด  
ไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ , ๑๘ , ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน  
และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการ  
แปรรูปได้ประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว เมื่อ  
วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อ  
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการพิจารณาดังนี้

๑. ชื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ไม่มีการแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติม  
ข้อความ ให้คงร่างเดิม
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๙,๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
ไม่มีการแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงร่างเดิม
๓. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นายองค์การ  
บริหารส่วนตำบลนาโคกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

/ระเบียบ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการแก้ไขข้อความ หรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงร่างเดิม

๔.รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงร่างเดิม

๕.รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นคำชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน แต่ละงาน ตามงบรายจ่ายประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบกลาง ไม่มีการแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงร่างเดิม

สำหรับรายการอื่นๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นอกเหนือจากข้างต้น เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม

จึงสรุปได้ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกแผนงานแล้ว รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในตอนหนึ่งตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และไม่มีคณะกรรมการขอสงวนความเห็น

นายบุญชู มากสัมพันธ์  
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายบุญชู มากสัมพันธ์  
ประธานสภาฯ

- หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่สอง ซึ่งคณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีมติให้ คงร่างเดิม ในวาระที่สองนี้จึงไม่มีข้อพิจารณาแต่อย่างใด

ที่ประชุม

- ทราบ

นายบุญชู มากสัมพันธ์  
ประธานสภาฯ

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่สาม เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจะเสนอต่อนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่สามนี้ด้วย หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โปรดยกมือ

/มติที่ประชุม...

- ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องที่เสนอใหม่
- นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ๔.๑ ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ
- นางภััสสร นิลมณี เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีขอให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาครับ
- นางภััสสร นิลมณี เลขานุการสภาฯ - เนื่องจากได้รับเรื่องจากชาวบ้านบริเวณคลองบางที่นอน หมู่ที่ ๑ ว่าสะพานไม้ชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายในการสัญจรของประชาชนได้ กองช่างจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ประมาณการราคาก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางที่นอน หมู่ที่ ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๗,๙๐๐.- บาท ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายโครงการนี้ไว้ จึงขออำนาจสภาพิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๑. โอนลด**
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒๒๐๒,๘๗๘.๕๒ บาท จำนวนเงินโอนลดครั้งนี้ ๑๘๗,๙๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๐๑๔,๙๗๘.๕๒ บาท
- โอนตั้งจ่ายรายการใหม่**
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางที่นอน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๘๗,๙๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางที่นอน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สร้างบริเวณบ้านนางวิไลพร นาคทอง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต. นาโคก กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
  - เป็นไปตามทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔๔ ข้อ ๙๖

- นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางที่นอน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๘๗,๙๐๐.- บาท
- ที่ประชุม - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางที่นอน งบประมาณ ๑๘๗,๙๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - **๔.๒ ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ
- นางภัสสร นิลมณี เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ
- นางภัสสร นิลมณี เลขานุการสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้พิจารณาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น - สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๒,๘๕๐.- บาท เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงหรือทางแยกภายในพื้นที่ตำบลนาโคก มีลักษณะพอสังเขปดังนี้

๑.สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง แบบโซล่าเซลล์

๒.เสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร

รวมถึงรายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- ครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖

#### ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด ติดตั้ง  
บริเวณจุดเสี่ยงหรือทางแยกภายในพื้นที่ตำบลนาโคก มีลักษณะพอสังเขปดังนี้

-สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง แบบโซล่าเซลล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร  
พร้อมติดตั้งเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๓ เมตร

รวมถึงรายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

- ครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
หน้า ๗ ลำดับที่ ๖

นายบุญชู มากสัมพันธ์ ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วนั้น มีท่านใด  
ประสงค์อภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น - สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบ  
โซล่าเซลล์

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น - สัญญาณไฟกระพริบ  
สีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์

(นางสาววัลลภา ปานทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/(ลงชื่อ)...



(ลงชื่อ).....*ไศกร*.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางภััสสร นิลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....*๑๐*.....เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงลงลายมือ  
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....*นิคม วงษ์สุวรรณ*.....ประธานกรรมการ

(นายนิคม วงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....*มนตรี คำพาทย์*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*มานพ วงษ์ไธ*.....กรรมการ

(นายมนตรี คำพาทย์)

(นายมานพ วงษ์ไธ)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกรับรองแล้ว  
เมื่อวันที่ *๑๕* เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....*บุญชู มากสัมพันธ์*.....

(นายบุญชู มากสัมพันธ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก